

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. รายงานผลการเข้าร่วมงาน “HACK THAILAND 2575 : ๔๘ ชั่วโมง พลิกโฉมประเทศไทย สู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง”

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมงาน “HACK THAILAND 2575 : ๔๘ ชั่วโมง พลิกโฉมประเทศไทย สู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง” เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ คอนเวนชันฮอลล์ ไทยพีบีเอส จัดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมออกแบบนโยบายของประเทศที่มาจากเสียงของประชาชน และสร้างการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนวัตกรรมพัฒนานโยบายสาธารณะ โดยมีประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนตามนโยบายของ กสม. จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม ๒) การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล และ ๓) การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. การใช้โปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคลในรูปแบบออนไลน์ (DPIS) Version 6.0 ของสำนักงาน กสม.

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่องการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กสม. เพื่อพัฒนาโปรแกรม DPIS จาก Version 5.0 เป็น Version 6.0 เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมอบสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. การลงนามในถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะทำงานของสหประชาชาติแบบเปิดว่าด้วยผู้สูงอายุ สมัยที่ ๑๓

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่องการลงนามในถ้อยแถลงร่วมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institutions : NHRIs) ในการประชุมคณะทำงานของสหประชาชาติแบบเปิดว่าด้วยผู้สูงอายุ (UN Open-Ended Working Group on Ageing: OEWGA) สมัยที่ ๑๓ หรือ OEWGA 13 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยหลังจากนี้จะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐบาลเพื่อพิจารณาประเด็นสิทธิของผู้สูงอายุที่ควรได้รับการคุ้มครองและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข เพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอต่อที่ประชุม OEWGA ครั้งต่อไป และมอบสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศติดตามเรื่องดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. การเป็นองค์กรร่วมจัดเวทีขับเคลื่อนเชิงนโยบาย “เพศหลากหลายกับการยอมรับทางสังคม”

ที่ประชุม กสม. มีมติ เห็นชอบให้ กสม. เป็นองค์กรร่วมจัดเวทีขับเคลื่อนเชิงนโยบาย “เพศหลากหลายกับการยอมรับทางสังคม : Neglect unforgettable ละเลย (ที่ไม่) ลืมเลือน” ในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยให้ใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงาน กสม. และสถานที่ในการจัดงาน และให้สำนักงาน กสม. มอบหมายบุคลากร ทำหน้าที่เป็นวิทยากร โดยมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป